

Số: /BC-BPC

Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế đã chủ động phối hợp cùng với các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND chuẩn bị các nội dung tại phiên họp của Thường trực, các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Mười bốn, Mười lăm HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật định.

- Tại kỳ họp thứ Mười bốn, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra 08 nội dung¹ thuộc lĩnh vực pháp chế. Tại kỳ họp thứ Mười lăm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra 19 nội dung² bảo đảm chất lượng theo quy định. Công tác thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và không ngừng đổi mới phương pháp. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề như: Tình hình thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; về căn cứ pháp luật và sự cần thiết ban hành nghị quyết, sự phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình điều kiện thực tế của tỉnh, tính khả thi của nghị quyết.

- Trong quá trình thẩm tra, Ban đã có nhiều ý kiến đề nghị giải trình và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu và thành viên Ban quan tâm, phân tích đánh giá sâu tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của UBND tỉnh; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, hoạt động thi hành án dân sự của Cục thi hành án dân sự tỉnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và yêu cầu hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết.

¹ Chủ trì thẩm tra 03, phối hợp thẩm tra 05 Đề án và dự thảo nghị quyết.

² Chủ trì thẩm tra 07 báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 02 dự thảo nghị quyết; Phối hợp thẩm tra 07 báo cáo và dự thảo nghị quyết.

- Qua thẩm tra, đa số các ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, góp phần làm rõ các vấn đề, để làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Ban Pháp chế đã kịp thời ban hành Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 làm cơ sở và tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình đã đề ra.

2.1. Hoạt động giám sát

- Giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2024”. Ban thực hiện giám sát trực tiếp tại Cục Quản lý Thị trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389); Đội quản lý thị trường số 4, số 5; Đoàn Biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và giám sát qua báo cáo đối với: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

Trong quá trình giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã phát huy tốt trách nhiệm, tìm hiểu kỹ vấn đề, đặt câu hỏi để làm rõ những nội dung giám sát. Ban đã ban hành Báo cáo kết quả giám sát đánh giá kết quả thực hiện của các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và trách nhiệm của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; của các Sở, ngành, địa phương đối với những hạn chế; kiến nghị 24 nội dung với Bộ Công thương, Đoàn ĐBQH tỉnh, Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan³.

- Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát; qua giám sát cho thấy: 06/06 kiến nghị⁴ sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu giải quyết dứt điểm. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; qua giám sát 03 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực pháp chế cho thấy: 01/03 kiến nghị thông tin đến cử tri, đạt tỷ lệ 33,3%; 02/03 kiến nghị đang giải quyết, đạt tỷ lệ 66,7%, Ban Pháp chế sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát. Sau các đợt giám sát Ban đã có báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp⁵.

³ Báo cáo số 26/BC-BPC ngày 31/5/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2024.

⁴ 02 kiến nghị tại Báo cáo số 158/BC-ĐGS, ngày 14/8/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023; 04 kiến nghị tại Báo cáo số 19/BC-BPC ngày 15/5/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức trong ngành y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 - 2023”

⁵ Báo cáo số 14/BC-BPC, ngày 09/4/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát; Báo cáo số 29/BC-BPC, ngày 07/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khoá XV.

Ban thường xuyên theo dõi, thực hiện rà soát, tự kiểm tra, xử lý các Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh; giám sát thường xuyên việc ban hành các văn bản QPPL của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

- Lãnh đạo Ban tham gia 03 cuộc giám sát chuyên đề theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh gồm: (1) “Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; (2) “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”; (3) “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.2. Hoạt động khảo sát

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV, để có cơ sở thẩm tra Đề án do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Mười bốn được khách quan, toàn diện. Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức 01 cuộc khảo sát, nắm tình hình phục vụ công tác thẩm tra⁶ tại Sở Nội vụ, UBND thị xã Mường Lay⁷; Qua khảo sát, Ban đã đề xuất, bổ sung một số nội dung liên quan đến nội dung thẩm tra và đã được UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu, bổ sung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Thành viên Ban thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú và ở đơn vị bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phổ biến những vấn đề trọng tâm của nghị quyết HĐND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải thích, hướng dẫn và vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tổng hợp chuyển tới đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

- Các đồng chí Ủy viên Ban và lãnh đạo Ban thực hiện nghiêm việc tiếp công dân hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh theo Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại trụ sở cơ quan nơi đại biểu công tác; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh gửi đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh

Nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, ban hành 04 Nghị quyết quy định 02 danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây dựng 11 Nghị quyết QPPL trình tại kỳ họp năm 2024 của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Tòa án

⁶ Kế hoạch 28/KH-PC ngày 04/6/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên.

⁷ Khảo sát trực tiếp tại thị xã Mường Lay; khảo sát qua báo cáo của Sở Nội vụ..

sửa đổi, bổ sung. Các nội dung do Ban Pháp chế tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đều đạt chất lượng, đảm bảo thời gian quy định.

5. Các hoạt động khác

- Lãnh đạo Ban và các đồng chí Ủy viên Ban tham dự các cuộc họp, phiên họp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và của một số sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện, tích cực nghiên cứu tài liệu, có nhiều ý kiến tham gia mang tính xây dựng tại các cuộc họp, phiên họp, hầu hết ý kiến tham gia được ghi nhận, tiếp thu. Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; tham dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của một số sở, ngành⁸; tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Pháp chế và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên; dự các Hội nghị, hội thảo, lễ hội⁹ khi được mời và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; dự phiên chất vấn (trực tuyến) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm cầu tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn thăm và chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 của lãnh đạo HĐND tỉnh; tham gia đón tiếp đoàn công tác của HĐND tỉnh¹⁰ đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động HĐND chu đáo, trọng thị.

- Thành viên Ban tham gia biểu quyết bằng phiếu đối với 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 06 tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bảo đảm theo Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần quan trọng vừa kịp thời xử lý công việc phát sinh, đột xuất của tỉnh, vừa đảm bảo quy định của pháp luật.

- Đồng chí Trưởng Ban tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, năm 2024 tại Trường Quân sự Quân khu 2; với cương vị là Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử huyện Mường Chà đã phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, tích cực và chủ động trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, khảo sát; đồng chí Phó Trưởng Ban tham gia đoàn liên ngành kiểm tra việc quản lý giam giữ và thực hiện các chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

6. Đánh giá chung

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng năm 2024 đã đề ra. Các thành viên Ban đã phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; lãnh đạo Ban chuyên trách luôn tích cực, chủ động cập nhật các văn bản, tài liệu liên quan để thực hiện công tác thẩm tra; xây dựng

⁸ Tòa án, Thi hành án Dân sự, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo;...

⁹ Hội nghị phân biên của Ủy ban MTTQ VN tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; dự hoạt động Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban; Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2024 của tỉnh; Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa; Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững; Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ...

¹⁰ Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bến Tre; Thường trực HĐND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, Bạc Liêu, Quảng Bình, Tây Ninh, Vĩnh Long, ...

chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thực hiện đúng sự chỉ đạo, phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; triển khai thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát đúng nội dung, mục đích đề ra. Các báo cáo thẩm tra, giám sát, khảo sát của Ban đảm bảo chất lượng, nhận định, đánh giá khá toàn diện, sát với tình hình thực tế của tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp, biện pháp khắc phục, triển khai kịp thời; giúp các cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp, phiên họp

Tham gia công tác chuẩn bị nội dung, chương trình phiên họp, kỳ họp của HĐND tỉnh; thẩm tra các Báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết theo lĩnh vực của Ban Pháp chế; Thẩm tra những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quyết định danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết QPPL trình tại kỳ họp năm 2024 của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

2.1. Hoạt động giám sát

- Giám sát tại kỳ họp: Nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

- Giám sát giữa hai kỳ họp: giám sát đối với hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; giám sát hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân và công dân trong việc thi hành hiến pháp, luật, các văn bản QPPL của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết của HĐND về lĩnh vực Ban Pháp chế phụ trách. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong; giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Giám việc giải quyết ý kiến kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trong lĩnh vực Pháp chế và của Ban Pháp chế; việc giải quyết kiến của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân...và những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm.

- Tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự; thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2024”.

- Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh “Việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

- Tham gia hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khi có yêu cầu.

2.2. Hoạt động khảo sát

Căn cứ tình hình thực tế, qua kiến nghị của cử tri hoặc sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban tổ chức hoạt động khảo sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan về lĩnh vực Pháp chế. Tham gia hoạt động khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khi có yêu cầu.

3. Các hoạt động khác

- Tiếp tục thực hiện rà soát Nghị quyết QPPL và theo dõi việc ban hành quyết định của UBND tỉnh.

- Tham gia Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; tham gia các Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh khi được phân công; tham dự các Hội nghị, cuộc họp, phiên họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức (khi được mời); Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, đối ngoại của tỉnh (khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công và được mời); tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh gửi đến Ban theo quy định.

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2024; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên Ban Pháp chế;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Bích